



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกราบ โทร. ๐-๓๘๕๕-๖๐๖๕ ต่อ ๑๒๐๒

ที่ นพ.๐๐๓๒.๓๐๑/๒๑๐

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารโรงพยาบาลท่าตะเกราบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกราบ

เรื่องเดิม

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงานได้แสดงเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงาน ให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาลและหน่วยงานต้องแสดงหลักฐาน บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และสั่งการหรืออนุมัติให้นำประกาศเจตจำนงสุจริตไปเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อเป็นหลักฐานนั้น

ข้อพิจารณา

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกราบ ได้จัดทำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต “โรงพยาบาลท่าตะเกราบใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลท่าตะเกราบทุกท่านทราบถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต “โรงพยาบาลท่าตะเกราบใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๕ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลท่าตะเกราบ และช่องทางอื่นรวมถึงสื่อสาธารณะอื่นต่อไป

กรรณิการ์

(นางสาวกรรณิกา มุทะสิน)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ / อนุญาต

(นายเกริกภัทร ลิ้มปวยอม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกราบ



ประกาศโรงพยาบาลท่าตะเกียบ
เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
“โรงพยาบาลท่าตะเกียบใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ข้าพเจ้า นายเกริกภัทร ลิมปพยอม ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลท่าตะเกียบ ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรโรงพยาบาลท่าตะเกียบ ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักอันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ตามหลักธรรมาภิบาล กล้าตัดสินใจและยืนหยัดที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชนตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

และขอถวายสัตยาจว่า จะประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษาต่อยอด ศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายเกริกภัทร ลิมปพยอม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ



ประกาศโรงพยาบาลท่าตะเกียบ

เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มีขายยา
ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ปรับปรุงเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มีขายยา พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างมีธรรมาภิบาลสำหรับหน่วยบริการ และป้องกันมิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนในกิจกรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายยา ป้องกันการทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ นั้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำเกณฑ์จริยธรรมดังกล่าว ไปประยุกต์ใช้สู่ภาคปฏิบัติได้ โรงพยาบาลท่าตะเกียบ จึงขอกำหนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมมา ดังนี้

ข้อ ๑ ให้บุคลากรโรงพยาบาลท่าตะเกียบ ทุกระดับชั้น ศึกษาแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้ และร่วมกันสอดส่อง ดูแล สังเกตพฤติกรรมของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มีขายยา เช่น แพทย์ เภสัชกร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (เวชภัณฑ์ยาและวัสดุเภสัชกรรม) เป็นต้น หากพบเห็นพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่การทุจริต หรือมีเจตนากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ให้แจ้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทราบโดยไม่ชักช้า

ข้อ ๒ ให้บุคลากรโรงพยาบาลท่าตะเกียบ ในระดับหัวหน้างาน ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้

ข้อ ๓ ให้บุคลากรโรงพยาบาลท่าตะเกียบ ได้แก่ แพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพอื่น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (เวชภัณฑ์ยาและวัสดุเภสัชกรรม) คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดเจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ นำเกณฑ์จริยธรรมนี้ มาใช้ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลระบบยา ปลุกและปลุกจิตสำนึก ให้มีความเข้าใจในเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลให้เป็นรูปธรรม โดยปฏิบัติตามประกาศโรงพยาบาลท่าตะเกียบ เรื่องแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ (Ethical Criteria for Medicinal Drug Promotion of THAILAND) ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ และเรื่องแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ (Ethical Criteria for Medicinal Drug Promotion of THAILAND) ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ อย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑ และ ๒

ข้อ ๔ ให้บุคลากรโรงพยาบาลท่าตะเกียบ ที่ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้

“ผู้สั่งซื้อ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์อื่นที่มีสิทธิ หรือหน้าที่ในการสั่งใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายยา สามารถรับเงินค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายทางวิชาการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าที่พักสำหรับวิทยากรเท่านั้น และเงินที่เป็นทุนวิจัยจากบริษัทยา หรือเวชภัณฑ์ที่มีขายยา ของขวัญ ของที่ระลึก ทริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ตามจำนวนที่สมควร ตามปกติประเพณีนิยม การสนับสนุนการวิจัย การบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย ให้ได้รับในนามของสถานพยาบาล หรือหน่วยงาน โดยไม่แสดงตนในการโฆษณา หรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายยาใด ๆ ต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจ ไม่รับการสนับสนุน

โดยตรงจากบริษัทฯ หรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มีขายยา ในการไปประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน ทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ

“ผู้บริหาร” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจลงนาม หรือมีอำนาจสั่งการ ในการคัดเลือก จัดซื้อ จัดหาและเวชภัณฑ์ที่มีขายยาของสถานพยาบาล หรือหน่วยงาน ในที่นี้ คือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ “ผู้มีอำนาจ” หมายความว่า กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทำหน้าที่คัดเลือก เสนอ จัดหา หรือ ดำเนินการสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายยาในหน่วยบริการ หรือหน่วยงาน ในที่นี้ คือ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ร่วมกันกำกับ ดูแล ดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์จริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม กำหนดนโยบายและจัดระบบที่มีธรรมาภิบาล และป้องกันมิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการคัดเลือก จัดซื้อจัดหาและเวชภัณฑ์ที่มีขายยา เพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด การสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายยาเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และต้องจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต ความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบควบคุมภายใน อย่างเข้มงวดและมีประสิทธิภาพ ผ่านคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด หรือคณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบเสมอ

“เภสัชกร” “ผู้ประกอบวิชาชีพอื่น” “เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี” ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้ และดำเนินกิจกรรมตามนโยบายและระบบที่กำหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน จัดทำและนำเสนอข้อมูลที่มีหลักฐานทางวิชาการที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ คัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายยาแก่คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด โดยไม่กีดกันบริษัทใด บริษัทหนึ่ง หรือมุ่งหวังเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่น

ข้อ ๕ การใด ๆ ที่มีได้ระบุในประกาศฉบับนี้ เพื่อประโยชน์และผลดีแก่ทางราชการ ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มีขายยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ อย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓ โดยให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด หรือคณะกรรมการบริหาร การใดจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หากไม่รีบดำเนินการโดยพลัน ให้ขออนุมัติจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล แล้วแต่กรณี

ข้อ ๖ บรรดาประกาศอื่นใดของโรงพยาบาลท่าตะเกียบ ซึ่งขัด หรือแย้งกับประกาศนี้ให้ยกเลิก และใช้ประกาศนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเกริกภัทร ลิมปพยอม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
วัน/เดือน/ปี : ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

หัวข้อ: ๑. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต “โรงพยาบาลท่าตะเียบใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๒. แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. ภาพกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน
รายละเอียดข้อมูล : (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต “โรงพยาบาลท่าตะเียบใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๒. แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๕
๓. ภาพกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน

Linkภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

นศรฉีก

นางสาวกรรณิกา มุทะสิน
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง

15/1/25

นายเกริกภัทร ลิ้มปวยอม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเียบ
วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

น.ส. รุ่งแสงสี

นายณภัส รุ่งแสงสี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กิจกรรมการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

ในกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ “โรงพยาบาลท่าตะเกราบใสสะอาดร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” โรงพยาบาลท่าตะเกราบไม่ทนต่อการทุจริต มีจิตสำนึกไม่โกง เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและ ส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของหน่วยงาน และเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

สถานที่จัดกิจกรรม ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลท่าตะเกราบ อำเภอท่าตะเกราบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

ชื่อสัตย์ ทำงานดี มีน้ำใจ
Thatakaib Hospital

โรงพยาบาลท่าตะเกราบ
229 หมู่ 24 ต.คลองขาม อ.ท่าตะเกราบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
โรงพยาบาลคุณภาพ ผู้รับบริการไว้หัวใจ

นายเกริกภัทร ลิมพยอม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกราบ

“โรงพยาบาลท่าตะเกราบใสสะอาดร่วมต้านทุจริต
(MOPH Zero Tolerance)”

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลท่าตะเกราบ นำโดย
นายแพทย์เกริกภัทร ลิมพยอม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกราบ
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต “โรงพยาบาลท่าตะเกราบใสสะอาด
ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” บริเวณห้องประชุมชั้น ๒
โรงพยาบาลท่าตะเกราบ

ZERO TOLERANCE
ศูนย์ไม่ทนต่อการทุจริต

ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

ณ โรงพยาบาลท่าตะเกียบ อำเภوتاตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.



